



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๘

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กทม.ศึกษาสิ่งแวดล้อมจัดทำยุทธศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน

นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโครงการยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ว่าเป็นโครงการที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยศักยภาพการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครที่สัมพันธ์กับต่างประเทศรวมถึงผลกระทบและความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อเมืองและประชาชนในกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557-2560 ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป โดยมีระยะเวลาดำเนินการรวม 11 เดือน และจะแล้วเสร็จในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับการดำเนินงานจะแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ หนึ่ง การวิจัยเอกสาร เกี่ยวกับการรับรู้และความพร้อมของหน่วยงานและบุคลากรสังกัด กทม. ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยในอนาคต เพื่อศึกษาผลกระทบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย วัฒนธรรม และข้อมูลพื้นฐาน

สอง การศึกษา วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอกองค์กร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็น การเสวนา ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 7 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,600 คน เพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557-2560 และสาม การประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างการรับรู้ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

นายจุมพล กล่าวอีกว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวแรงงานข้ามชาติ การเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ และการลงทุน รวมถึงจำนวนประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้นด้วยทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สีเขียว มลพิษทางน้ำ และอากาศ อันจะนำไปสู่การเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

ดังนั้น กทม.จึงได้จัดโครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ ไปสู่ประชาชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมทั้งตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารสิ่งแวดล้อมของเมือง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและความเคลื่อนไหวโครงการได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ"โครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร" หรือ www.facebook.com/โครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร—